



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ สวบ. แจ้งปิดให้บริการ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. ศกนี้
- ☞ กมป. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบ
- ☞ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนตาก
- ☞ งานประชาสัมพันธ์ซี-ชมรายการ “พิบูลทัศน์”
- ☞ มรพส. คว่า ๓ เหยีย-ในเวียงละกอนเกมส์



## ..บทบาทวิชาการ

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการสอบปลายภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหลายๆ สาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้จึงทำให้ระยะเวลายาวนานมากขึ้น ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนให้มากที่สุด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งในระดับปริ--าตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริ--าตรี ภาคปกติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และภาค กศ.ป.ป. รับสมัครถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร โดยสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท / ป.เอก) เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนวงจันท์ ระดับปริ--าโท ๑๔ สาขาวิชา และปริ--าเอก ๒ สาขาวิชา ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเราจะต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

กระแสมาแรงในช่วงนี้ **จักรพันธ์ หา-ภิรมย์** นักศึกษา มรพส. ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการชิงช้าสวรรค์ไม้ค้ทองคำ เข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย ทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ล่าสุด จักรพันธ์ จะเข้าแข่งขันในวันที่ ๒๓ - ๒๔ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจะใช้คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านเพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศ ซึ่งจักรพันธ์ จะได้รับแชมป์ไม้ค้ทองคำปีที่ ๒ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทย รวมไปถึง คณาจารย์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนนักศึกษา มรพส. ได้ก้าวไปถึงจุดหมาย คงต้องลุ้นกันต่อไป และขอซี-ชวนทุกท่านร่วมเป็นแรงเชียร์และร่วมโหวตให้แก่ จักรพันธ์ หา-ภิรมย์ ในวันแข่งขันดังกล่าว ทั้ง ๓ วัน (๒๓ - ๒๔ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ทางช่อง ๑ เว็รค์พ้อยท์ ทีวี

สำหรับภาคเรียนนี้ ข่าวสาร “ศรีพิบูลฯ” จะผลิตข่าวฉบับนี้ปิดท้ายภาคเรียน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน คณาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนข้อมูล และเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามการนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด และเป็นกำลังในการผลิตสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ที่ทีมงานพร้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการผลิตสื่อให้มีคุณภาพต่อไป ส่วนคณะ สำนัก หรือหน่วยงานใดที่มีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อมาได้ที่งานประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเดิม เนื่องจากยังมีการประสานงานกับสื่อมวลชน และผลิตสื่ออื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น รายการพิบูลทัศน์, วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ - youtube - facebook - Fanpage, ข่าวฉบับพิเศษ เป็นต้น **โดยติดต่อได้ที่ชั้น ๑ อาคารทีปวิษ-โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๐๘**

# กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งรายละเอียดการทวนสอบ ในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัฐจิรา ทับทิม ผู้ช่วยอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทวนสอบ ซึ่งในเอกสารกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กล่าวถึง การทวนสอบไว้ว่า “การทวนสอบ หมายถึง การดำเนินการ  
หาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์  
เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กำหนดขึ้นนั้น ได้มีการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การทวนสอบมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  
ซึ่งจะต้องดำเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการ  
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จนั้น คือ ต้องมีการทวนสอบซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องตรวจสอบด้วยว่า  
ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้”

การทวนสอบ คือ การดำเนินการหาหลักฐานหรือตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินผล  
ที่ใช้และลักษณะผลการเรียนรู้ เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด  
ในรายวิชาและหลักสูตร

ระดับการทวนสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดับใหญ่ คือ

๑. ระดับหลักสูตร การทวนสอบระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอนย่อย คือ

๑.๑ ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร วิธีการทวนสอบในขั้นนี้ คือ การวิพากษ์หลักสูตร

๑.๒ ระหว่างการใช้หลักสูตร วิธีการทวนสอบในขั้นนี้คือ การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ภาวะการมีงานทำในแต่ละปีการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

๒. ระดับรายวิชา ในระดับรายวิชานี้ควรเน้นการทวนสอบไปที่วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และลักษณะผลการเรียนรู้  
ที่เกิดกับนักศึกษาที่กำหนดในแต่ละรายวิชา หลักสูตรสาขาวิชาที่มี มคอ.๑ จะต้องดำเนินการทวนสอบตาม ข้อ ๑๐  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชา กรณี หลักสูตรสาขาวิชายังไม่มี มคอ. ๑ ให้ดำเนินการตามที่ระบุใน มคอ. ๒  
วิธีการทวนสอบระดับรายวิชานี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทวนสอบข้อสอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
การเรียนรู้หรือไม่ (ทวนสอบวิธีการประเมิน) การตรวจสอบการให้คะแนนรายงานหรือชิ้นงานของอาจารย์  
(ทวนสอบวิธีการประเมิน) การให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ทวนสอบผลการเรียนรู้)  
การสุ่มนักศึกษาให้ปฏิบัติตามความรู้ที่เรียนมา (ทวนสอบผลการเรียนรู้) เป็นต้น

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอุดมศึกษา เรื่อง TQF and The Development of  
Professional Standards Framework วันที่ ๖ - ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิสต์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย  
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

▶▶ **สวป.ปิดให้บริการ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. นี้ .. ผศ.น้อย คันชังทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรพส.**

แจ้งให้ทราบว่า สำนักวิทยบริการฯ จะ**ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘** เนื่องจากผู้บริหาร  
และบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และจะ**เปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘** เป็นต้นไป ทั้งนี้  
หากสมาชิกท่านใดมีกำหนดส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว สามารถส่งคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงหน้า จำนวน ๒ แห่ง  
คือ ๑.) ส่วนวังจันทร์ บริเวณใต้อาคารนทรี (ตึก AV) และ ๒.) ส่วนทะเลแก้วที่ตู้คืนหนังสือ Book Drop ชั้น ๑  
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

## มรพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนตาก ด้วยมิตรไมตรี



เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ณัฐจิรา ทับทิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรพส. เป็นประธาน พร้อม นางสาวนิกา ชื่นทองมอ- รักษาการผู้อำนวยการกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนตาก จ.ตาก นำโดยนางธ-ยธรณ์ ตันโน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย วิจัยและแผน ซึ่งให้ความสนใจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผสานแนวทางการพัฒนาในเชิงระบบและกลไกการทำงานทุกองค์ประกอบ ทั้ง ๙ ด้าน และภาพรวมการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนตาก จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## เชิญชมรายการ “พิบูลทัศน์” ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ มรพส.



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในสื่อที่หลากหลาย รวมถึงสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “พิบูลทัศน์” ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ภายในมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับเทปรายการล่าสุดได้นำเสนอ มุมมองทัศนะของ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาให้ข้อคิดแก่นักศึกษาในการใช้เวลาว่าง ในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พร้อมตัวแทนนักศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เรื่องการปิดภาคเรียน ติดตามชมได้ในช่วง “มุมมองราชภัฏ” นอกจากนี้ยังสามารถชมภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาทางวิชาการ “กินอยู่อย่างสง่า” โดยวิทยาการระดับประเทศ ปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจ นายจักรพันธ์ หา-ภิรมย์ นักศึกษา มรพส. ที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ค้ำทองคำ ทางช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ซึ่งในขณะนี้ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว ทั้งหมดนี้ชมได้ในรายการพิบูลทัศน์ ออกอากาศในวันอังคารที่ ๑๙ และ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก่อนข่าว ท้องถิ่นประจำวัน ทาง ทีทีเคเบิ้ลทีวีพิษณุโลก และเว็บไซต์ [www.youtube.com](http://www.youtube.com) เพียงค้นหาคำว่า “พิบูลทัศน์”

ผู้บริหาร - บุคลากร มรพส. ตานสัมพันธ์ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี  
 ในงานกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มรภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖ **“เวียงละกอนเกมส์”**  
 พร้อมเข้าชิงเหรียญ-ทองอีก ๓ ชนิดกีฬาในวันนี้ (๑๕ พ.ค.)



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี** พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๖ **“เวียงละกอนเกมส์”** โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๘ แห่ง ได้แก่ มรภ.กำแพงเพชร, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.นครสวรรค์, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.เพชรบูรณ์, มรภ.อุตรดิตถ์ และ มรภ.ลำปาง ทำการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก อาทิ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล เซร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ชักคะเย่อ วิงกระสอบ และวิ่งสามขา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งผลการแข่งขันล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พ.ค.) ได้รับเหรียญ-ทองจากการแข่งขันกีฬาเปตองทีมหญิง (๓ คน) และทีมหญิงคู่, เหรียญ-เงินจากทีมตะกร้อชาย และในวันนี้ (๑๕ พ.ค.) จะเข้าชิงชนะเลิศ ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย (๑๑ คน), เซร์บอลหญิง และเปตองคู่ผสม สำหรับการประกวดสตรีศรีราชภัฏ มรภ.เชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของ มรภ.พิบูลสงคราม **นางสาวอ-ชลีพร สุขไชยประสพชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขาวสารศรีพิบูลฯ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานของชาว มรพส. และขอเป็นกำลังใจในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยจะได้นำเสนอสรุปผลการแข่งขันในข่าวสารศรีพิบูลฯ ฉบับพิเศษให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล  
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

**งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

156 หมู่ ๘ ต.พลาตชุมพุก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘  
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kni.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com